

BÁO CÁO

Công tác Văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

A. TÌNH HÌNH CHUNG

Ngay từ đầu năm 2014, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. Chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành, đoàn thể trong tỉnh thực hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hoá, tầm vóc thể lực, phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác trùng tu bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể của đồng bào các dân tộc, nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; xây dựng môi trường văn hóa, thể thao lành mạnh, gia đình ổn định bền vững phát triển góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Thực hiện có hiệu quả công tác giúp đỡ xã Sính Lũng – huyện Đồng Văn xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế vươn lên xóa đói, giảm nghèo.

B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL, Thường trực Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh giao, Ngành VHTTDL đã tập trung chỉ đạo các phòng chức năng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2014; thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; rà soát các chỉ tiêu kế hoạch trong năm trên cơ sở đó có các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của Ngành năm 2014.

Tổ chức Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2014, phát động phong trào, ký kết giao ước thi đua các đơn vị, các huyện. Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp triển khai nhiệm vụ năm 2014, tổ chức hội nghị công chức viên chức, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Phòng VH TT, Trung tâm VHTTDL các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương.

Phối hợp các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao đặc biệt chào xuân Giáp Ngọ 2014, thực hiện nếp sống

văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động của Trung ương và của ngành như: Tham gia Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ Quốc; Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; Tổ chức giải bóng đá Nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ XVIII và Ngày hội Bóng đá tuổi thơ; Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; Liên hoan dân ca dân vũ, nhạc cụ dân tộc và trình diễn lễ hội truyền thống; tổng kết trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về Con đường Hạnh Phúc...

Chủ động tham mưu tỉnh tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hà Giang lần thứ VII năm 2014; Tuyên truyền Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2014; Tham mưu văn bản chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2014; Lễ công bố cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy – Thiên Bảo và Phiên họp Nhóm công tác liên hợp giữa các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV lĩnh vực ngành phụ trách, đối với những chỉ tiêu đạt thấp so với chỉ tiêu Nghị quyết, Ngành đã chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, đồng thời đề xuất những giải pháp để thực hiện có hiệu quả.

Phối hợp với Cục Văn hóa Cơ sở tổ chức thành công Hội nghị tập huấn phổ biến các văn bản quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo khu vực phía Bắc tại Hà Giang.

Hướng dẫn và kiểm tra công tác tổ chức Tuần văn hóa du lịch lễ hội “Chợ tình Khâu Vai” chủ động phối hợp giúp đỡ đoàn cải lương của Nhà hát Cải lương Việt Nam biểu diễn phục vụ nhân dân ở “Chuyện tình Khau Vai” tại một số huyện trong tỉnh.

Phối hợp với Viện khảo cổ học – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện khai quật khảo cổ chùa Nậm Dầu, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên đạt kết quả.

Phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị các điều kiện cho việc tái thẩm định Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Chỉ đạo tăng cường hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là công tác phòng chống trộm cắp và xây dựng phương án bảo vệ bảo vật quốc gia được công nhận đối với Chuông chùa Bình Lâm, xã Phú Linh và Bia đá chùa Sùng Khánh, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên.

Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU của Tỉnh ủy Hà Giang về đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên.

Hướng dẫn các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phòng VH TT 11 huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp và dự toán ngân sách năm 2015.

Tích cực, chủ động xây dựng, hoàn thiện những đề án, quy hoạch lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Lĩnh vực văn hóa

Công tác tuyên truyền cổ động đảm bảo kịp thời phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của đất nước và của tỉnh; Tập trung tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Cụ thể: tổ chức tuyên truyền được gần 1.300 buổi, phục vụ 360.000 lượt người; Chỉnh sửa và treo mới gần 2.600 băng zôn, ma ket, khẩu hiệu; 6.000 cờ chuôi, cờ đuôi nheo; Sửa chữa và làm mới hơn 1.000 cụm pano, biển tường các loại.

Đội chiếu bóng lưu động 11 huyện, thành phố tổ chức các đợt chiếu phim phục vụ nhân dân được 1.032 buổi, phục vụ hơn 86.600 lượt người xem; Tiếp tục công chiếu 37 bộ phim 3D và 20 đầu phim video với 210 đĩa. Đặc biệt thực hiện tuyên truyền chiếu phim về chủ quyền an ninh biên giới, hải đảo “Hoàng Sa, Trường Sa – nơi ghi dấu hồn thiêng đất Việt”.

Tổ chức thành công Liên hoan dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc và trình diễn lễ hội truyền thống năm 2014 với sự tham gia của gần 300 nghệ nhân, diễn viên của 11 huyện, thành phố. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 51 giải A, B, C và khuyến khích cho các tiết mục và 11 giải A, B, C cho trình diễn Lễ hội truyền thống.

Củng cố và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ Thể hình, Hiphop của Nhà văn hóa, các lớp năng khiếu cho các cháu thiếu nhi. Tiếp tục triển khai mô hình khiêu vũ cộng đồng tại Quảng trường 26/3 thu hút đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia.

Thành lập các đoàn nghệ nhân dân gian tham gia tại Trung ương và khu vực như: đoàn nghệ nhân dân tộc Lô Lô tham gia Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam; Đội tuyên truyền văn hóa lưu động Trung tâm VH TL tỉnh tham gia Liên hoan tuyên truyền văn hóa lưu động toàn quốc tại Điện Biên, kết quả đạt huy chương Bạc giải chương trình và giải A triển lãm trang trí xe tuyên truyền lưu động. Tham gia chương trình Liên hoan Múa Quốc tế tại Huế được tặng cúp và Bằng khen.

Đoàn nghệ thuật tỉnh tổ chức dàn dựng 01 chương trình và 02 vở kịch mới, biểu diễn được 55 buổi, phục vụ 12.000 lượt người. Biểu diễn chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2014”, “Đón xuân Giáp Ngọ 2014” và đêm ga la cho giới trẻ tại Quảng trường 26/3 phục vụ đông đảo người xem. Đoàn nghệ thuật của các huyện, thành phố thường xuyên tổ chức biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương và đồng bào nhân dân các dân tộc được hơn 250 buổi; Ngoài ra các đội văn nghệ quần chúng và các đội tuyên truyền lưu động biểu diễn văn nghệ và kết hợp tuyên truyền tại các điểm chợ được 1.600 buổi.

Thư viện tỉnh thường xuyên tổ chức phục vụ bạn đọc và luân chuyển sách tới các tủ sách cơ sở. Tổng số sách có trong hệ thống thư viện là 229.646 cuốn, trong đó Thư viện tỉnh là 112.141 cuốn; mở cửa phục vụ 43.510 lượt người; Lượt sách báo, tạp chí được đưa ra phục vụ là 77.039 lượt; Duy trì và cấp mới 2.346 thẻ bạn đọc; Bổ sung biên mục và xử lý nghiệp vụ sách theo khung phân loại mới được 3.101 cuốn. Tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả hệ thống máy tính của Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill and

Melinda Gates tài trợ, trong 6 tháng đầu năm có 33.975 lượt người đến truy cập. Tổ chức giới thiệu trên chuyên mục của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh được 24 lần với 24 cuốn sách, với nhiều chuyên đề như: các tác phẩm giới thiệu về thiên nhiên con người Hà Giang, tác phẩm văn học nổi tiếng trong và ngoài nước...

Khảo sát, thống kê, đánh giá thực trạng di sản Kéo co và lập hồ sơ kiểm kê khoa học di sản Then trên địa bàn tỉnh Hà Giang trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tiến hành rà soát, nghiên cứu về lễ hội Bàn Vương của dân tộc Dao. Khảo sát dấu tích ngôi chùa cổ tại thôn Bó Lách, xã Linh Hồ, Vị Xuyên và diềm di tích tâm linh làng Lô Lô Chải, xã Lũng cú, huyện Đồng Văn.

Phối hợp với UBND huyện Bắc Quang và các đơn vị chức năng chỉ đạo việc đúc tượng Trần Hưng Đạo bằng đồng đặt tại di tích lịch sử Đền Trần, xã Tân Quang đúng trình tự theo quy định của pháp luật, đáp ứng nguyện vọng sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân.

Hoàn thiện hồ sơ Dự án bảo tồn làng truyền thống dân tộc Bô Y thôn Nậm Lương, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ. Tiến hành khai quật lần 2 và tiếp tục mở rộng diện tích khai quật đối với di tích khảo cổ Chùa Nậm Dầu, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên.

Trung bày triển lãm được 02 chuyên đề, cụ thể: triển lãm bộ ảnh “*Nét xuân cao nguyên*” với 98 ảnh nghệ thuật và triển lãm chuyên đề “*Ký ức Điện Biên*” với 100 ảnh, tài liệu hiện vật. Phối hợp với Hội nhà báo tỉnh triển lãm Hội Báo xuân; Đồng thời, phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh triển lãm ảnh nghệ thuật “*Sắc màu Hà Giang*”. Ngoài ra còn tăng thời lượng số buổi mở cửa nhà Trưng bày Bảo tàng đặc biệt là trong các dịp lễ tết, do vậy trong 6 tháng đầu năm đã mở cửa được 257 buổi, phục vụ hơn 9.000 lượt khách tham quan. Hoàn thành xếp hạng 01 di tích quốc gia hàng Đán Pioóng, xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên.

Hoàn thiện hồ sơ khoanh vùng bảo vệ 13 di tích trên vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (trong đó có 03 di tích cấp quốc gia, 10 di tích cấp tỉnh) và 02 hồ sơ di tích cấp tỉnh tại huyện Bắc Quang trình UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định xếp hạng.

Bổ sung hoàn thiện 02 hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể là *Lễ mừng năm mới* của người Giáy, xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc và *Tết Khu Cù Tê* của người La Chí xã Bản Díu huyện Xín Mần trình Bộ VHTTDL xét duyệt đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

2. Lĩnh vực Thể dục thể thao

Chủ động phối hợp với các đơn vị, ngành liên quan tham mưu chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hà Giang lần thứ VII năm 2014 với sự tham gia của 7000 cán bộ, HLV và VĐV; 10 môn thể thao được tổ chức thi đấu, kết quả có tổng số 354 huy chương, trong đó 119 HCV, 118 HCB và 118 HCD.

Tiếp tục duy trì tập luyện các lớp năng khiếu hệ tập trung với tổng số vận động viên các lớp tuyển I là 62, tuyển II là 63. Có tổng số 07 VĐV được gọi vào đội tuyển quốc gia trong đó 04 vận động viên vào đội Bóng ném Việt Nam tham gia giải Trẻ

thể giới khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại Mông Cổ, kết quả đạt giải Ba.

Tuyển I tham gia thi đấu 4 giải do Trung ương và khu vực tổ chức, cụ thể: Lớp Vật thi đấu giải Cúp Vật cổ điển, Vật tự do tại Huế; Lớp Pencaksilat thi đấu giải vô địch các câu lạc bộ tại Hải Dương; Lớp Wushu thi đấu giải Cúp tại Đà Nẵng đạt 01 HCD; Lớp Bóng ném tham gia giải Bóng Ném các câu lạc bộ nam nữ toàn quốc năm 2014 tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đạt 01 giải Ba.

Thành lập đoàn cán bộ, HLV đưa đội bóng đá Nhi đồng tham gia thi đấu giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng khu vực I Cup YAMAHA tổ chức tại Lào Cai.

Bên cạnh đó công tác giao lưu, cọ sát, trao đổi kinh nghiệm thi đấu với một số tỉnh luôn được tổ chức: Đội tuyển Wushu tỉnh Tuyên Quang lên giao lưu cọ sát với đội tuyển Wushu Hà Giang; Đội tuyển Pencaksilat tỉnh Vĩnh Phúc lên tập huấn tại Nhà tập luyện và thi đấu tỉnh với đội tuyển Pencaksilat Hà Giang; đội Bóng đá Nhi đồng giao lưu cọ sát trước Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng toàn quốc Cúp YAMAHA tại Hải Dương và Thái Bình.

Tổ chức thi đấu tại tỉnh 3 giải theo kế hoạch: Giải Bóng đá Nhi đồng toàn tỉnh; Giải Quần vợt tỉnh Hà Giang năm 2014; Giải Bóng bàn Báo Hà Giang lần thứ XIV năm 2014.

Hoạt động thể thao phong trào được duy trì thường xuyên. Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức thành công giải Bóng chuyền ngành Công an toàn tỉnh; Phối hợp với Sở giáo dục đào tạo tập trung tập luyện đội bóng đá Nhi đồng tham gia thi đấu giải bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh Tiểu học toàn quốc Cúp Milo lần thứ XII năm 2014 đạt giải Nhất khu vực và được tham gia vòng chung kết tại thành phố Hải Phòng; Tổ chức thành công ngày hội Bóng đá tuổi thơ (Viettel); Tổ chức giải Cầu lông, Bóng bàn Ngân hàng Đầu tư tỉnh; Phối hợp với công đoàn viên chức tỉnh tổ chức thành công Hội thao cán bộ công chức viên chức, lao động lần thứ III năm 2014.

Tại cấp cơ sở, các hoạt động thể dục thể thao diễn ra sôi nổi rộng khắp, tại cơ quan đơn vị có nhiều giải giao hữu như cầu lông, bóng bàn, tennis... tại các xã, phường, thị trấn tổ chức các môn thể thao dân tộc thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng.

Công nhân viên chức lao động duy trì thường xuyên hoạt động thể dục thể thao, góp phần giữ gìn và nâng cao sức khỏe hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hoạt động TDTT ngoại khóa thường xuyên được chú trọng. Đội ngũ giáo viên chuyên trách TDTT trong toàn tỉnh từng bước được nâng cao về công tác chuyên môn. Tiến hành kiểm tra chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, các dịch vụ thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Hà Giang.

3. Lĩnh vực du lịch

Trong 6 tháng đầu năm 2014, lượng khách du lịch đến với Hà Giang đạt 317.316 lượt người tăng 32% so với cùng kỳ năm 2013. Lượng khách quốc tế đạt 58.619 lượt khách, khách nội địa là 258.697 lượt, tăng 63,6% so với cùng kỳ năm 2013. Doanh thu du lịch, dịch vụ là 256,8 tỷ đồng.

Chất lượng phòng nghỉ của các cơ sở lưu trú ngày càng được nâng cao, tình

hình an ninh trật tự được đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho du khách lưu trú thăm quan tại các khu, điểm du lịch. Công suất sử dụng phòng bình quân đạt 65 – 70 %; Tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có 123 cơ sở lưu trú, trong đó có 01 khách sạn 3 sao, 31 khách sạn đạt tiêu chuẩn 1, 2 sao và 91 nhà nghỉ du lịch.

Chất lượng dịch vụ ăn uống tại các nhà hàng phục vụ khách du lịch đã được trú trọng, đặc biệt các cơ sở đã có cam kết về vệ sinh an toàn thực phẩm, cam kết bảo vệ môi trường, thái độ phục vụ chu đáo, nhiệt tình.

Phối hợp với đoàn kiểm tra khảo sát liên ngành đánh giá tình hình thực hiện quy chế 849 về tổ chức và quản lý công dân Trung Quốc sử dụng giấy phép nhập, xuất cảnh do Trung Quốc cấp vào Việt Nam thăm quan, du lịch tại tỉnh.

Phối hợp với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, dự án EU tham gia hội thảo phát huy giá trị đặc biệt di tích lịch sử Điện Biên Phủ trong phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng tại tỉnh Điện Biên năm 2014.

Tham gia gian hàng triển lãm trong chương trình "Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh"; Hội chợ du lịch quốc tế VITM tại Hà Nội; Trưng bày gian hàng quảng bá tại hội nghị liên kết phát triển du lịch vùng Tây Bắc và cuộc thi Thuyết minh viên - Hướng dẫn viên du lịch tại tỉnh Điện Biên.

Tham gia khảo sát trải nghiệm thực tế cùng giảng viên và sinh viên trường Đại học Hanover, Mỹ tuyến đi bộ Bản Lúp - Nhà Thác - Khuổi My - Nùng Vài - Hạ Thành xã Phương Độ, Thành phố Hà Giang.

Hỗ trợ thôn Bản Bang, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng; Hướng dẫn khách du lịch đến tham quan, khảo sát Cao nguyên đá Đồng Văn.

Chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch, cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà hàng xây dựng, quảng cáo và tổ chức thực hiện chương trình du lịch cho khách du lịch ra nước ngoài và khách du lịch nội địa đến Hà Giang trong dịp Tết Nguyên đán và các dịp nghỉ lễ.

Tổ chức lớp tập huấn Nghiệp vụ quản lý, phục vụ trong khách sạn, nhà hàng tại 4 huyện Cao nguyên đá Đồng Văn năm 2014.

Tiếp tục triển khai và hoàn thiện xây dựng Làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó tập trung vào xây dựng đội văn nghệ dân gian, làng nghề truyền thống, đội ngũ nấu các món ăn đặc trưng của địa phương, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, các công trình văn hóa, hạn chế việc bê tông hóa trong các làng. Hoàn thành việc kiện toàn và ban hành kế hoạch hành động của BCD phát triển du lịch tỉnh Hà Giang giai đoạn 2014-2015.

4. Công tác gia đình

Tham mưu tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020; kế hoạch khắc phục tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết, hôn nhân không có đăng ký và không sinh con thứ 3 trở lên; kế hoạch thực hiện Đề án "Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc".

Ký kết Chương trình phối hợp với Sở Y tế về công tác Gia đình và chính

sách Dân số - KHHGD đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020. Phối hợp với Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức gia đình năm 2014.

Tiếp tục thực hiện các hoạt động năm 2014 thuộc Đề án “Tuyên truyền đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam 2010 - 2020”.

Phối hợp với Hội LHPN thành phố tổ chức tuyên truyền Luật Phòng chống bạo lực gia đình, tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình tại các Câu lạc bộ thuộc 8 xã, phường trên địa bàn thành phố (định kỳ 1 Quý/lần). Đăng ký mô hình trồng bắp cải với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh (thực hiện tại xã Sính Lũng, huyện Đồng Văn) nhằm thực hiện đề án "giáo dục 5 triệu bà mẹ".

Phối hợp với Đài phát thanh – truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục gia đình và xã hội vào Quý I và IV/2014.

5. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Tham mưu Ban chỉ đạo tiến hành tổng kết kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và hoạt động văn nghệ thường xuyên năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

Xây dựng và duy trì thực hiện kế hoạch biểu diễn văn nghệ thường xuyên tại quảng trường 26/3 và kế hoạch biểu diễn văn nghệ tại các xã do các Sở, ban ngành phụ trách năm 2014.

Làm việc với đoàn khảo sát của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” về mô hình truyền thông về phát triển văn hóa cơ sở tại một số địa phương trong tỉnh.

Chỉ đạo và hướng dẫn và phối hợp các ngành, các huyện, thành phố thực hiện đăng ký thi đua danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng (thôn, bản) văn hóa và cơ quan, đơn vị văn hóa năm 2014.

6. Công tác cải cách thủ tục hành chính

Bộ phận một cửa đã tích cực rà soát thủ tục hành chính để kịp thời sửa đổi theo quy định mới ban hành, quy trình kiểm soát thủ tục hành chính vận dụng vào thực hiện việc kiểm soát các thủ tục hành chính của Sở theo quy định.

Tổ chức tiếp nhận và xử lý 37 hồ sơ xin cấp phép lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp theo quy chế "Một cửa" tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 vào quản lý nhà nước, đã rà soát 22 bộ thủ tục hành chính góp phần làm minh bạch thủ tục hành chính và đáp ứng được yêu cầu giải quyết công việc của các tổ chức cá nhân.

Công tác ban hành văn bản: đã ban hành tổng cộng được hơn 850 văn bản tham mưu cấp trên, chỉ đạo cấp huyện thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa thể dục thể thao, du lịch và gia đình, trong đó: Công văn 400, Báo cáo 100, Quyết định 160, Tờ trình 70, Kế hoạch 35, Thông báo 25, Đảng ủy 40... Hầu hết các văn bản được ban hành đúng trình tự, đảm bảo chất lượng, thể thức, đúng thẩm quyền.

Ứng dụng khoa học công nghệ vào trong quản lý điều hành nội bộ cơ quan, sử

dụng rộng rãi mạng LAN, hệ thống M-OFFICE để quản lý văn bản đi, đến. Trong 6 tháng đầu năm, bộ phận văn thư đã nhận được 2.500 văn bản các loại, trong đó triển khai qua mạng điện tử hơn 1.700 văn bản giảm lãng phí trong sử dụng văn phòng phẩm.

7. Công tác thanh tra, kiểm tra

Tổ chức kiểm tra 7 cơ sở dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn 4 huyện vùng cao (Quản Bạ, Yên Minh, Đông Văn, Mèo Vạc) và thành phố Hà Giang. Kiểm tra công tác tổ chức Tuần Văn hóa du lịch Lễ hội “Chợ tình” Khâu Vai. Bên cạnh đó còn tiến hành kiểm tra 11 cơ sở thể dục thể thao đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Giang. Đa số những cơ sở này đều chấp hành tốt quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

Thanh kiểm tra hồ sơ nhân sự các giải thể thao tổ chức trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh Hà Giang lần thứ VII năm 2014; Giải Bóng bàn Báo Hà Giang. Tiến hành thanh tra Trung tâm VHTTDL huyện Hoàng Su Phì.

8. Kết quả thực hiện các đề án: (có biểu báo cáo chi tiết kèm theo)

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Trong 6 tháng đầu năm 2014, toàn Ngành đã thi đua lập nhiều thành tích mừng Đảng, mừng xuân và các ngày lễ lớn. Chủ động tham mưu, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, nhằm quản lý và thúc đẩy các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành quản lý ngày càng phát triển. Vì vậy, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tuyên truyền, triển lãm, hoạt động Lễ hội, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã diễn ra rộng khắp và có những chuyển biến rõ rệt; Hoạt động Du lịch có nhiều đổi mới từ việc xác định hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới... thu hút đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh hưởng ứng tham gia.

2. Hạn chế

Hoạt động kiểm tra, đôn đốc của đơn vị quản lý chưa thường xuyên, kịp thời; biểu diễn văn nghệ chưa có tính sáng tạo; công tác tuyên truyền chưa thực sự thu hút, lôi cuốn quần chúng tham gia; xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hạn chế; công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch còn yếu kém, lúng túng; thiết chế văn hóa cơ sở thiếu chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân...

3. Nguyên nhân

Cả nước nói chung và Hà Giang nói riêng đang thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ nên một số chương trình, dự án của ngành đã được phê duyệt nhưng không được bố trí vốn thực hiện.

Công tác tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện công nhiều hạn chế, chưa kịp thời.

Thường xuyên có sự luân chuyển, điều động cán bộ đặc biệt cán bộ phụ trách công tác văn hóa xã làm ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng các phong trào văn hóa tại cơ sở.

D. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

I. GIẢI PHÁP

Một là, Tăng cường công tác tuyên truyền để các ngành các cấp và quần chúng nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương đường lối và Chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Hai là, Nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên đặc biệt là người đứng đầu trong việc nâng cao chất lượng công việc hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao.

Ba là, Tích cực trong vận động “xã hội hóa” các hoạt động văn hóa thể thao du lịch bằng cách vận động khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Bốn là, Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành các đơn vị chuyên môn triển khai thực hiện có hiệu quả sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch.

Năm là, Đẩy mạnh công tác phối hợp các ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ.

Sáu là, Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm gắn công tác thi đua khen thưởng trong việc chỉ đạo phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao du lịch và gia đình tỉnh Hà Giang.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Lĩnh vực văn hóa văn nghệ

Chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và của tỉnh; triển khai kế hoạch tuyên truyền biên giới và biển đảo Việt Nam theo sự chỉ đạo của tỉnh.

Xây dựng kế hoạch tổ chức Liên hoan tuyên truyền văn hóa lưu động toàn tỉnh lần thứ III năm 2014.

Tiếp tục thực hiện đề án Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang (đề án phát triển văn hóa của đồng bào dân tộc ít người...). Tổ chức lớp truyền dạy hát Then, đàn tính truyền thống của tỉnh Hà Giang tại huyện Quang Bình. Sưu tầm các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc ít người, in đĩa VCD, CD. Khôi phục và tổ chức các lễ hội dân tộc truyền thống.

Tham mưu Ban chỉ đạo kỷ niệm 50 năm hoàn Con đường Hạnh Phúc xây dựng kịch bản chi tiết và triển khai tổ chức các hoạt động tiến tới lễ kỷ niệm vào năm 2015.

Khai thác nguồn phim có chất lượng gắn với công tác tuyên truyền; lồng tiếng dân tộc và chiếu phim tài liệu tuyên truyền “*Hoàng Sa, Trường Sa - Nơi ghi dấu hồn thiêng đất Việt*”...

Tổ chức kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn 3 huyện: Quản Bạ, Yên Minh và Bắc Mê và lập hồ sơ khoa học Di sản văn hoá phi vật thể để đưa vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Hoàn thiện hồ sơ khoa học quốc gia di sản Then và Khèn Mông đệ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng thời, phối hợp với Viện âm nhạc Việt Nam xây dựng hồ sơ quốc gia Then Tày - Nùng

- Thái Việt Nam đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Xếp hạng 12 di tích, danh thắng trên vùng CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn phục vụ tái thẩm định vào năm 2014. Triển khai, đặt viết bài và xuất bản cuốn sách: “Di sản văn hóa Hà Giang” tập 2 về di sản văn hóa phi vật thể.

Hoàn thiện quy hoạch bảo tồn di sản địa chất, di sản văn hóa - lịch sử và đa dạng sinh học CVĐC toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến 2020, tầm nhìn 2030 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tham mưu các thủ tục khai quật dấu tích ngôi chùa cổ tại thôn Bó Lách, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên.

Tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển sách tới cơ sở, ưu tiên các điểm bưu điện văn hóa xã trong chương trình phối hợp giữa Sở VH-TT-DL với Sở Thông tin Truyền thông tỉnh. Đồng thời kiểm tra công tác chuyên môn hệ thống thư viện huyện. Tổ chức các cuộc thi tuyên truyền giới thiệu sách trên truyền hình và tại cơ sở.

2. Lĩnh vực Thể dục thể thao

Củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ, HLV, VĐV, trọng tài đáp ứng nhiệm vụ.

Duy trì hoạt động của các câu lạc bộ TDTT cơ sở, thành lập mới các câu lạc bộ để làm nòng cốt cho phong trào.

Tổng kết rút kinh nghiệm quá trình thực hiện chiến lược số 17/CL-TDTT của UBND tỉnh về phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh Hà Giang giai đoạn 2005-2015.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa TDTT tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở, các đơn vị, các doanh nghiệp về chính sách khuyến khích các tổ chức xã hội, đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ tập luyện và thi đấu TDTT của tỉnh.

Tổ chức 3 giải thể thao tại tỉnh; tham gia thi đấu 12 giải do trung ương và khu vực tổ chức, trong đó có 05 giải tại Đại Hội TDTT toàn quốc; tập huấn trọng tài 4 lần; tổ chức giao lưu, cọ sát, học hỏi kinh nghiệm 9 lần. Phần đấu đạt 37 huy chương các loại, 19 vận động viên đạt cấp 1 và 3 vận động viên đạt cấp kiện tướng quốc gia.

3. Lĩnh vực Du lịch

Phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển du lịch – Tổng cục Du lịch hoàn chỉnh báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Tổ chức lễ công bố Quy hoạch khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch trọng điểm quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn.

Tăng cường công tác kiểm tra về công tác cải thiện môi trường du lịch trong các cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm du lịch đảm bảo phục vụ du khách.

Tổ chức các lớp đào tạo nguồn nhân lực nằm trong chương trình hợp tác song phương về công tác lễ tân, buồng, bàn, bar; nghiệp vụ nấu ăn, cho nhân viên phục vụ trong các nhà hàng, khách sạn.

Xuất bản các bản tin du lịch số 3, 4 năm 2014.

Xây dựng Kế hoạch hợp tác về lĩnh vực du lịch với thành phố Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc). Phối hợp với Cục Du lịch Châu Văn Sơn xây dựng tuyến du lịch Châu Văn Sơn (Trung Quốc) với 7 tỉnh dọc Quốc lộ 2 (Việt Nam).

Tham gia chương trình “ Qua những miền di sản Việt Bắc“ lần thứ VI tại tỉnh Thái Nguyên năm 2014 và các hoạt động nằm trong chương trình liên kết phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

Tổ chức đoàn Famtrip khảo sát tuyến điểm du lịch gắn với tổ chức đối thoại “*Hà Giang điểm đến thân thiện của bạn*”.

4. Lĩnh vực Gia đình

Phối hợp với Đài phát thanh Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục tuyên truyền về giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình. Mở lớp tập huấn về công tác gia đình cho các cán bộ làm công tác gia đình tại các xã, phường.

Kiểm tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên toàn tỉnh. Kiểm tra về công tác phòng chống bạo lực gia đình tại huyện Quán Bạ và Đồng Văn.

Tiếp tục phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức lồng ghép tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình vào các câu lạc bộ xây dựng gia đình phát triển bền vững tại 8 xã, phường trên địa bàn thành phố. Tổ chức cuộc thi tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình trong đoàn viên thanh niên.

Tiếp tục hướng dẫn Ban chỉ đạo các cấp triển khai thực hiện theo Thông tư số 12/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 về thực hiện bình xét cơ quan, đơn vị, gia đình, làng bản văn hóa; kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 19/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Hà Giang giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020.

Triển khai thực hiện tốt Quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

5. Các lĩnh vực khác

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Kiểm tra công tác văn thư lưu trữ, bảo mật, công tác “một cửa” và thực hiện có hiệu quả việc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam ISO 9001: 2008 vào công tác quản lý của ngành. Tiếp tục xử lý tài liệu lưu trữ tồn đọng từ trước của ngành.

Thực hiện theo Kế hoạch thanh tra kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, nhà hàng, khách sạn, karaoke... trên địa bàn toàn tỉnh.

Hoàn thiện việc duyệt mẫu tượng đài bước 3 (tỷ lệ 1:1) tại Hà Nội.

Triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2014 gắn với công tác kiểm tra, xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở (giai đoạn 2010-2014).

Hoàn thành việc rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả đầu tư các dự án do ngành làm chủ đầu tư, đề xuất các giải pháp thực hiện.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp bổ sung kinh phí Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2014 để hoàn thiện các thiết chế văn hóa cơ sở. Đặc biệt là kinh phí chống xuống cấp di tích như: di tích Phố Cổ Đồng Văn...

2. Đề nghị UBND tỉnh:

- Tiếp tục cân đối ngân sách tỉnh bổ sung tu bổ, tôn tạo dự án Phố Cổ Đồng Văn và triển khai dự án xây dựng tượng đài Thanh niên xung phong mở con đường Hạnh Phúc để đảm bảo kịp thời tiến độ.

- Có ý kiến chỉ đạo bố trí trụ sở làm việc chính thức cho Trung tâm Thông tin XTDL và Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh tại trụ sở Sở Thương mại cũ.

- Cho chủ trương, kinh phí mua xe chuyên dụng, xe công vụ cho Trung tâm Văn hóa Triển lãm, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh và khối Văn phòng Sở.

Trên đây là báo cáo công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang./.

Nơi nhận:

- VP Bộ VH&TT&DL (b/c);
- Tổng cục TDTT (b/c);
- Tổng cục Du lịch (b/c);
- Cục VHCS (b/c);
- T.Tr Tỉnh uỷ (b/c);
- T.Tr HĐND tỉnh (b/c);
- T.Tr UBND Tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh;
- Sở KH&ĐT Tỉnh;
- Cục Thống kê Tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP./.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Kiên

